

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Ngoại vụ

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2024 của UBND tỉnh, ngày 26/3/2024, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Ngoại vụ để đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Quý I/2024, triển khai các nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024. Dự làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Nội vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh; tập thể Lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ. Sau khi nghe báo cáo của Sở Ngoại vụ và ý kiến của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Trong năm 2023 và quý I năm 2024, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; một số kết quả nổi bật như:

1.1. Công tác lãnh sự, hợp tác quốc tế

Sở đã tham mưu, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Đoàn công tác của tỉnh thăm, làm việc: Dự Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị lần thứ 15 Ủy ban công tác liên hợp tại Quảng Tây, Trung Quốc; chương trình của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh đón tiếp, làm việc với các đối tác nước ngoài.

Chủ động, tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh gửi thư thăm hỏi, chúc mừng nước láng giềng, các đối tác nước ngoài nhân dịp kỷ niệm các sự kiện quan trọng. Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào được thực hiện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả với 09 đoàn ra /114 lượt công chức, viên chức; 21 đoàn vào/175 lượt người nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh.

1.2. Công tác quản lý biên giới

Phối hợp với các ngành tham mưu cho tỉnh nhiều giải pháp linh hoạt để trao đổi, hội đàm với phía bạn nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, mở, nâng cấp cửa khẩu, nâng cao hiệu suất thông quan các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương và phía Quảng Tây, Trung Quốc chuẩn bị các điều kiện mở chính thức đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan; trình Chính phủ phê duyệt mở chính thức các lô thông quan Cốc Nam, Tân Thanh thuộc cửa khẩu

quốc tế Hữu Nghị; hoàn thiện đề án xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh.

Phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo biên giới của tỉnh; thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời tham mưu, chỉ đạo giải quyết các sự vụ phát sinh trên biên giới.

1.3. Công tác quản trị nội bộ của Sở

Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo Sở, công chức, viên chức, người lao động; tập trung triển khai, hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2023, Sở Ngoại vụ được đánh giá là một trong năm sở, ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chỉ số DDCI năm 2023 xếp thứ **15/25**; Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đứng thứ **11/20** sở, ngành.

Những kết quả nêu trên đã đóng góp tích cực, quan trọng vào thành công chung của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại 3 tháng đầu năm 2024; tạo tiền đề để tỉnh tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

2. Hạn chế, khó khăn

Số lượng biên chế được phân bổ ít, trong khi khối lượng công việc nhiều; một số nhiệm vụ có tính chất phức tạp, nhạy cảm, cần phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, thời gian xử lý gấp; trình độ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác của đội ngũ công chức, viên chức chưa đồng đều.

Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có lúc, có việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, công chức đơn vị chưa kịp thời nên một số mặt công tác chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3. Về nhiệm vụ trong thời gian tới

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024, ngoài những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Báo cáo, đề nghị Sở Ngoại vụ tiếp thu ý kiến tham gia của Lãnh đạo các ngành dự họp, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

3.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao để theo dõi, đôn đốc, cụ thể hóa các kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao trong năm.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 20/01/2024. Tích cực, chủ động phát huy vai trò cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

và Kế hoạch công tác quản lý, bảo vệ biên giới năm 2024 của Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh.

3.2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Công tác lãnh sự, hợp tác quốc tế

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tiếp tục chủ động, tăng cường tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh duy trì quan hệ với các đối tác truyền thống, đồng thời mở rộng quan hệ với đối tác mới; chú trọng các hoạt động ngoại giao kinh tế, thúc đẩy hợp tác của tỉnh với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, đối tác chiến lược.

Rà soát các biên bản ghi nhớ, hợp tác của tỉnh và các ngành, địa phương từ 2020 đến nay để tham mưu, đề xuất nội dung hợp tác có trọng tâm, trọng điểm thời gian tới.

Tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của các đại sứ, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để tham mưu cho tỉnh tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ ngoại giao và giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức lớp đào tạo ngoại ngữ cho công chức làm nhiệm vụ công tác đối ngoại tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; tăng cường kết nối với các nước có quan hệ hợp tác để phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài.

b) Công tác quản lý biên giới

Tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện biên giới trong công tác nắm tình hình, đề xuất giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ vi phạm Hiệp định quản lý biên giới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trao đổi, hội đàm, giải quyết các vụ việc trên biên giới, cửa khẩu.

Chủ động phối hợp trao đổi thông tin, tình hình với phía bạn để kịp thời tham mưu cho tỉnh các giải pháp phù hợp về quản lý biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, nâng cấp các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh; quản lý, vận hành có hiệu quả đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089 thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan sau khi tổ chức Lễ công bố; phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh ngay sau khi được Chính phủ phê duyệt.

c) Công tác thông tin đối ngoại

Nghiên cứu, tham mưu đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, quảng bá, giới

thiệt về tỉnh với đối tác nước ngoài thông qua các hoạt động tổ chức đoàn ra, đoàn vào, các sự kiện đối ngoại của tỉnh.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch; triển khai có hiệu quả Bản ghi nhớ hợp du lịch qua biên giới Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc).

d) Công tác phối hợp

Phát huy hơn nữa tính chủ động, tăng cường phối hợp với các cơ quan của Bộ Ngoại giao để nắm bắt, đón đầu các cơ chế, chính sách, kịp thời tham mưu cho tỉnh các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; góp phần phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực, sự ủng hộ tích cực từ bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố đề xuất, tham mưu cho tỉnh các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại, quản lý biên giới. Tăng cường công tác phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh.

đ) Công tác nội bộ của Sở

Củng cố, nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đơn vị; tạo điều kiện để công chức, viên chức của Sở tham gia học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kiện toàn, sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước trong các khâu công tác nghiệp vụ; quan tâm công tác tập huấn nghiệp vụ công tác lễ tân đối ngoại cho công chức thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại tại các sở, ngành và các huyện, thành phố, đảm bảo công tác này ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Duy trì và nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, các chỉ số cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch khắc phục những chỉ số còn thấp đã chỉ ra trong năm 2023.

4. Đề xuất, kiến nghị của Sở Ngoại vụ

4.1. Đối với kiến nghị bổ sung 01 biên chế công chức: UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh bổ sung 01 biên chế viên chức cho Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại, đảm bảo tạo điều kiện để Sở Ngoại vụ hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Các kiến nghị về cơ chế, chính sách và tổ chức bộ máy công chức làm công tác đối ngoại ở cấp huyện thuộc thẩm quyền của Trung ương; UBND tỉnh giao sở Ngoại vụ tiếp tục tổng hợp báo cáo phục vụ chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

5. Nhiệm vụ của UBND các huyện biên giới: quan tâm rà soát, bố trí công chức làm công tác đối ngoại phải thông thạo tiếng Trung Quốc để đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại, quản lý biên giới tại địa phương.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành theo GM số 108;
- UBND các huyện biên giới;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CV, TTTT;
- Lưu: VT, NTT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trịnh Tiến Duy